

จะเข้าใจคำทำนายได้อย่างไร

เหตุการณ์สำคัญที่จะพาดหัวข่าวในวันพรุ่งนี้มีการบันทึกไว้แล้ว
ประมาณหนึ่งในสามของพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นคำพยากรณ์
และข้อความเผยพระวจนะส่วนใหญ่มีผลบังคับใช้ในขณะนี้ ในยุคของเรา โลกที่เราอาศัยอยู่
ทว่าคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ยังเป็นปริศนาที่สมบูรณ์สำหรับคนนับล้าน

ทำไม? เพราะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์สำคัญบางอย่าง พวกเขาได้สูญเสีย

ถึงเวลาของพระเจ้าที่จะเปิดเผยกฎเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดเหล่านี้เพื่อความเข้าใจในพระคัมภีร์ไบเบิล
อ่านสิ่งเหล่านี้ในจุดสารที่เหมาะสมกับเวลานี้ และเริ่มเข้าใจคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลอย่างแท้จริง

คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลทำให้คนเป็นล้านงงงวย! มีการเขียนหนังสือหลายร้อยเล่ม บทความ,
แผ่นพับ, มีการเทศนานับพันคำ ทั้งหมดเกี่ยวกับคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล!

และทั้งหมดยังดูความสับสน!

หลายคนเชื่อว่าคำทำนายทั้งหมดเป็นเพียงคำกล่าวของผู้คลั่งไคล้ตาป่าที่หลงไปกับนิมิตแห่งความหายนะ
ยังมีคนอื่น ๆ ที่เชื่อว่าคำทำนายนั้นจำกัดอยู่ในพันธสัญญาเดิม และทั้งหมดก็หายไป

ยังมีคนอื่น ๆ ที่เทศนาว่าคำพยากรณ์ส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์มีไว้เพื่อสมัยของเรา ตอนนี้!

ความจริงคืออะไร?

คำทำนายคืออะไร?

คำภาษาฮีบรูสำหรับผู้เผยพระวจนะ *naui* หมายถึง "ผู้ประกาศหรือนำข้อความจากพระเจ้า" คำว่า
"ศาสดาพยากรณ์" ในภาษาอังกฤษหมายถึงสิ่งเดียวกันโดยพื้นฐานแล้ว
"ผู้ที่พูดโดยอาศัยการดลใจจากพระเจ้าในฐานะผู้แปลหรือโฆษกของพระเจ้า"
ไม่ว่าจะเป็นข้อความแห่งหน้าที่และคำเตือน หรือการทำนายเหตุการณ์ในอนาคต

ผู้เผยพระวจนะคือผู้ที่พูดแทนพระเจ้า ดังนั้นคำนำหน้า *โปร* (จากภาษากรีก
ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าผู้เผยพระวจนะ) ซึ่งหมายถึง "สำหรับ" และ "ก่อนหน้า"

ดังนั้นผู้เผยพระวจนะคือผู้ที่พูดแทนพระเจ้าหรือผู้ที่บอกล่วงหน้า ผู้ทำนาย, พยากรณ์

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคำทำนายทั้งหมดเป็นการทำนายที่เลวร้ายถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติ
การแก้แค้นอันเกรี้ยวกราดของพระเจ้าผู้โหดร้ายที่กำลังจะเสด็จลงมาด้วยพระพิโรธอันน่าสยดสยองต่อเหยื่อ
ผู้เคราะห์ร้ายของพระองค์ที่นี้ด้านล่าง!

นี่อยู่ไกลจากความจริง! คำพยากรณ์หลายคำทำนายถึงเวลาแห่งสันติภาพ ความสุข การฟื้นฟู ความปิติ ความรุ่งเรือง และความมั่งคั่งทางร่างกายสำหรับผู้ที่กำลังรับใช้พระเจ้า

คำทำนายมากมายบอกล่วงหน้าถึงเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้น การขึ้นและลงของประชาชาติ วิถีโลก!

คำทำนายคือพงศาวดารของแผนอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ากำลังดำเนินการอยู่ด้านล่างนี้!
มันอธิบายแผนนี้อย่างละเอียด โดยแสดงให้เห็นว่าพระเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าแผนนี้จะได้ผล
ตามธรรมชาติของมนุษย์ ร่วมกับการแทรกแซงพิเศษอื่นๆ ของพระเจ้า

คำทำนายเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้ล่วงหน้า!

ใครคือศาสดาพยากรณ์?

สำหรับคริสเตียนที่อ้างตัวเป็นคริสเตียนส่วนใหญ่ งานเขียนของมนุษย์เช่น ดาเนียล เศคาริยาห์ โจเอล และยอห์น (ในวิวรณ์) ถูกปกคลุมไปด้วยสัญลักษณ์ลึกลับและอุปมาที่ไร้ความหมาย

ความตบอดนี้สมบูรณ์แบบจน "นักวิจารณ์ระดับสูง"
บางคนถึงกับกล้าเสนอว่างานเขียนเชิงพยากรณ์ดังกล่าวเป็นเพียงการพุดจาโง่งมงายของผู้เสพยาหลอนประสาท
ทในสมัยโบราณ

แต่นี่คือเรื่องจริงของคนเหล่านี้ของพระเจ้า

ผู้เผยพระวจนะไม่ใช่ลำดับชั้นพิเศษ หรือ "ชนชั้น" บางอย่างของมนุษย์!
หลายคนได้รับเลือกจากเผ่าต่างๆ ของอิสราเอลทั้งสิบสองเผ่า
และไม่ได้ถือกำเนิดมาในตำแหน่งไม่เหมือนเผ่าเลวี พวกเขาเป็นเจ้านาย คนเลี้ยงแกะ ชาวนา ชาวประมง
และนักบวช พวกเขามาจากเผ่าต่างๆ มากมาย และพระเจ้าเรียกพวกเขาหลายครั้ง

ดาเนียลเป็นชาวยิวจากเผ่ายูดาห์ เจ้านายคนหนึ่งของประเทศ ซึ่งพระเจ้าเริ่มจัดการกับเรื่องนี้
เผยให้เห็นความหมายของความฝันของเนบูคัดเนสซาร์
และทำให้ดาเนียลเขียนคำพยากรณ์มากมายซึ่งตัวเขาเองไม่เข้าใจ! (ดาเนียล 12:8-9)

เยเรมีย์เป็นหนึ่งใน "นักบวช" (เยเรมีย์ 1:1)

ผู้ซึ่งโต้แย้งว่าเขายังเด็กเกินไปที่จะเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า! โยนาห์หนีจากการทรงเรียกของพระเจ้า
อิสยาห์อ้างว่าเขาเป็นคนมีริมฝีปากไม่สะอาดและไม่ต้องการเผยพระวจนะ
และเสฟันยาห์เป็นหนึ่งในเจ้านายของยูดาห์ อาจเป็นลูกหลานของเฮเซคิยาห์

สังเกตวิธีที่พระเจ้าเรียกอาโมส!

“ถ้อยคำของอาโมสซึ่งอยู่ในหมู่คนเลี้ยงสัตว์แห่งเทโคอา ซึ่งเขาเห็น...” (อาโมส 1:1)
อาโมสดำเนินชีวิตประจำวันของเขา ท่ามกลางคนเลี้ยงสัตว์ โดยคำนึงถึงธุรกิจของตัวเอง

และพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยข้อความบางอย่างแก่เขาอย่างชัดเจน ต่อมาเมื่ออาโมสเข้ามาหาอามาซียาห์ปุโรหิตแห่งเบธเอล ผู้บอกอาโมสว่าอย่าเผยพระวจนะ แต่ให้ไปต่างประเทศ อาโมสตอบว่า "...ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะ และข้าพเจ้าไม่ใช่บุตรของผู้เผยพระวจนะด้วย แต่ข้าพเจ้าเป็นคนเลี้ยงสัตว์และคนเก็บผลมะเดื่อ และพระเจ้า ได้พาฉัน ไปตามฝูงแกะและนรินทร์พุดกับฉันว่า "จงพยากรณ์แก่อิสราเอลประชากรของเรา" (อาโมส 7:14- 15)

อาโมสกำลังเตือนแกะ ไม่ได้ "มองหา" "ประสบการณ์" ทางศาสนาบางประเภท และพระเจ้าเรียกเขาว่า เมื่อพระวิญญูณบริสุทธิ์ทรงคลใจให้เปโตรเขียน พระเจ้าเรียกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ส่งพวกเขาเป็นผู้ส่งสารที่ได้รับมอบหมายจากสวรรค์ "...คำพยากรณ์ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยโบราณตามความประสงค์ของมนุษย์ แต่คนบริสุทธิ์ของพระเจ้าพูดตามที่ได้รับการกระตุ้นจากพระวิญญูณบริสุทธิ์ [พระวิญญูณ]" (2 เปโตร 1:21)

หลายคนต้องเต็มใจที่จะนำพระวจนะของพระเจ้า คนเหล่านี้ไม่ได้แสวงหา "ประสบการณ์ทางวิญญูณ" บางอย่าง พวกเขาไม่ได้ปรารถนาตำแหน่ง "ศาสดาพยากรณ์" อย่างจริงจัง พวกเขาได้รับเลือกจากพระเจ้า!

และในคนเหล่านี้ ร่วมกับอัครสาวกในพันธสัญญาใหม่ เป็นรากฐานของคริสตจักรของพระเจ้า! "เหตุฉะนั้นบัดนี้ท่านจึงไม่ใช่คนแปลกหน้าและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับชนรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้า และถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของอัครสาวกและผู้เผยพระวจนะ พระเยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลาหัวมุม" (เอเฟซัส 2 :19-20)

ทำไมถึงเขียนคำทำนาย?

พระเจ้าคลใจศาสดาอาโมสของเขาให้บอกเราว่า "พระเจ้าไม่เคยทำอะไร โดยไม่ได้บอกผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์" (อาโมส 3:7แปล Moffatt)

ก่อนที่พระเจ้าจะเข้าแทรกแซงกิจการของชาติหรือโลก พระองค์ทรงส่งผู้รับใช้ของพระองค์ไปเตือนผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะทำ ทำไมพระองค์ถึงทำเช่นนี้? เพื่อให้โอกาสพวกเขาเปลี่ยนวิถีของพวกเขา กลับใจจากบาป เพื่อว่าภัยพิบัติที่พยากรณ์ไว้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้น

พระเจ้านั้นยุติธรรมอย่างยิ่ง เทียงธรรมและชอบธรรม พระองค์ทรงส่งคำเตือนและให้โอกาสผู้คนกลับใจ จุประสงค์ของการพยากรณ์จึงมีสามประการ ประการแรก มีความรักเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนกลับใจจากบาปของตนเพื่อพวกเขาจะได้พ้นจากการลงโทษ สอง มอบให้สำหรับผู้ที่ไม่กลับใจในตอนแรก เพื่อว่าเมื่อการลงโทษมาถึง พวกเขาจะยอมรับบาปของตนและสำนึกผิดต่อพระเจ้าผู้จะทรงช่วยกู้และช่วยชีวิตพวกเขา!

(เฉลยธรรมบัญญัติ 4:25-31 .) ประการที่สาม ประกาศล่วงหน้าถึงราชอาณาจักรของพระเจ้า โลกมหัศจรรย์ในวันพรุ่งนี้ เวลาแห่งการฟื้นฟูโลกนี้ให้มีสภาพแห่งความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข และความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์

คำทำนายที่เก็บรักษาไว้

พระเจ้าเลือกโยนาห์เป็นผู้เผยพระวจนะ และหลังจากที่ทำให้เขาเต็มใจที่จะนำพระวจนะของพระเจ้าไปมอบหมายให้เขาไปที่เมืองนินะเวห์อันยิ่งใหญ่ ในที่สุดโยนาห์ก็ไป

โยนาห์พยากรณ์โดยเปล่งเสียงเตือนดังลั่นขณะเดินทางข้ามเมืองนินะเวห์ที่กว้างใหญ่ไพศาล

ในที่สุดพระวจนะก็มาถึงพระราชินี พระราชินีทรงทราบถึงความจริงของคำพยากรณ์นั้นแล้ว

"...ทรงลุกขึ้นจากพระที่นั่ง ทรงห่มจีวรจากพระองค์ ห่มผ้ากระสอบ ประทับนั่งด้วยจี๊เถ่า

แล้วทรงให้ประกาศโดยนินะเวห์โดย พระราชกฤษฎีกาของกษัตริย์และขุนนางของพระองค์ว่า

"อย่าให้มนุษย์หรือสัตว์ ผูกสัตว์ ผูกสัตว์ ลืมรสสิ่งใด อย่าให้อาหารหรือคัมน้ำเลย

แต่ขอให้มนุษย์และสัตว์นุ่งห่มผ้ากระสอบและร้องทูลพระเจ้าอย่างสุดกำลัง" ...

และพระเจ้าทอดพระเนตรการงานของพวกเขา พวกเขาจึงหันจากทางชั่วของตน

และพระเจ้าได้ทรงกลับพระทัยจากความชั่วที่พระองค์ตรัสว่าจะทรงกระทำแก่พวกเขา

และพระองค์ไม่ทรงกระทำ" (โยนาห์ 3:6-10)

สังเกต! โยนาห์ทำภารกิจสำเร็จ! หน้าที่ของโยนาห์ในการตักเตือนด้วยวาจาจบลงแล้ว! โยนาห์เต็มใจนำข่าวสารไปยังนินะเวห์ และนินะเวห์กลับใจเสียแล้ว!

แล้วถ้าคำพยากรณ์บรรลุถึงจุดประสงค์ ถ้าคำเตือนได้รับการเอาใจใส่ ถ้าภารกิจของโยนาห์สิ้นสุดลงทำไมจึงต้องเขียนคำพยากรณ์?

โยนาห์เขียนเรื่องทั้งหมด และมันเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ของคุณวันนี้!

ขอสังเกตเยเรมีย์บทที่ 36

“และอยู่มาในปีที่สี่แห่งรัชกาลเยโฮยาคิมโอรสของโยสิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์

พระวจนะนี้มาจากพระเจ้าถึงเยเรมีย์ว่า 'จงเอาหนังสือม้วนหนึ่งมา [ม้วนหนังสือ]

และเขียนถ้อยคำทั้งหมดไว้ในนั้นว่า เราได้พูดกับเจ้าว่ากล่าวโทษอิสราเอล ยูดาห์ และประชาชาติทั้งสิ้น...

เป็นไปได้ว่าวงศ์วานยูดาห์จะได้ยินความชั่วทั้งปวงซึ่งเราตั้งใจจะกระทำแก่พวกเขา

เพื่อพวกเขาจะได้ให้ทุกคนกลับคืนจากเขา ทางชั่ว จากนั้นเยเรมีย์เรียกบารุกบุตรเนริยาห์:

และบารุกเขียนถ้อยคำแห่งพระเจ้าจากปากเยเรมีย์ซึ่งเขาได้พูดกับเขาไว้ในม้วนหนังสือ" (เยเรมีย์ 36: 1 -4)

หลังจากเขียนคำเตือนอันน่าสยดสยองต่ออิสราเอลโบราณและยูดาห์แล้ว ให้สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น:

"เยเรมีย์สั่งบารุกว่า ข้าพเจ้าถูกระงับ ข้าพเจ้าจะเข้าไปในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้

เพราะฉะนั้นจงไปอ่านในม้วนหนังสือซึ่ง พระองค์ทรงเขียนจากปากของเรา
เป็นถ้อยคำแห่งพระเจ้าในหูของประชาชนในบ้านพระเจ้า ในวันถือศีลอด
....บางที่พวกเขาจะยื่นคำวิงวอนต่อพระพักตร์พระเจ้า และทุกคนจะกลับมาจากความชั่วร้ายของเขา ทาง ...
และบารุกบุตรชายเนรียาก็ทำตามที่เขาที่เยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะสั่งเขาทุกประการ
โดยอ่านหนังสือถึงถ้อยคำแห่งพระเจ้าในบ้านพระเจ้า” (เยเรมีย์ 36:5-8)

ประชาชนได้ยินและก็มีเจ้านายคนหนึ่งอยู่ด้วย พระองค์ทรงนำข่าวสาร ไปยังเจ้านายคนอื่นๆ
จากนั้นพวกเขาก็ส่งเยชูดี (ข้อ 14) ไปบอกบารุกให้มาหาพวกเขา
เขาลุกขึ้นหยิบม้วนหนังสือในมือและเริ่มอ่านให้พวกเขาฟัง พวกเขาทูลกษัตริย์ (ข้อ 20)

ตอนนี้สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น! “กษัตริย์จึงส่งเยชูดีไปเอาม้วนหนังสือ
แล้วท่านก็หยิบม้วนหนังสือออกมาจากห้องของเอลิชามาอาลักษณ์ และเยชูดีก็อ่านให้กษัตริย์ฟัง
และในหูของเจ้านายทั้งปวงที่ยืนอยู่ข้างพระราชธา บัดนี้ พระราชา
ได้ประทับอยู่ในเรือนฤดูหนาวในเดือนที่เก้า และเกิดไฟบนเตาไฟต่อหน้าท่าน และต่อมา
เมื่อเยชูดีอ่านไปไม่สามหรือสี่ใบแล้ว พระองค์ [พระราชธา] ก็ตัดเสียด้วย
มิดเห็บแล้ว โยนลงในไฟที่อยู่บนเตาไฟจนหมดสิ้นในไฟที่อยู่บนเตา” (ข้อ 21-23) กษัตริย์ทรงบัญชา (ข้อ
26) ให้จับกุมบารุกและเยเรมีย์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาหนีรอดโดยถูกซ่อนจากพระเจ้า

หยุดและคิดสักครู่ พระเจ้าได้เปิดเผยข้อความถึงเยเรมีย์ เยเรมีย์ทำให้ข้อความถูกเขียนขึ้น
จากนั้นข้อความก็ไปถึงทุกคน แล้วเจ้านายทั้งปวงก็ได้ยิน ในที่สุดก็ถึงพระราชธา! ในโอกาสนี้
ไม่เหมือนนิมะเวห์ ทั้งกษัตริย์ เจ้าชาย หรือประชาชนก็ไม่สำนึกผิด!

อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของคำทำนายก็สำเร็จใช้หรือไม่?
ทุกคนเคยได้ยินคำพูดที่ถูกต้องของคำทำนายอันน่าทึ่งนี้ที่อ่านเข้าหูของพวกเขาเอง!

แต่ หากจุดประสงค์ทั้งหมดของคำพยากรณ์นี้สำเร็จแล้ว
หากยังไม่มีการบรรลุตามคำพยากรณ์นี้ในอนาคต แล้วทำไมพระเจ้าจึงทำให้ทุกคำถูกเขียนขึ้นในครั้งที่สอง?

“แล้วพระวจนะแห่งพระเจ้ามาถึงเยเรมีย์ หลังจากกษัตริย์ทรงเผาหนังสือ
และถ้อยคำที่บารุกเขียนไว้ที่ปากของเยเรมีย์ว่า จงเอาอีกม้วนหนึ่งมาอีก
และเขียนคำที่เคยเป็นมาทั้งหมดลงในนั้น ในม้วนแรกซึ่งเยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เผา” (เยเรมีย์ 36:27-
28)

คุณเห็นไหม? พระเจ้าทำให้ทุกคำและคำอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น ถูกเขียนขึ้นเป็นครั้งที่สอง นอกจากนี้
พระองค์ทรงให้โยนาห์เขียนคำพยากรณ์แม้ว่าเมืองจะสำนึกผิด พระเจ้าต้องการให้คำเหล่านี้เก็บรักษาไว้!
พระเจ้าต้องการให้พวกเขามาถึงยุคของเราทันที ตอนนี้! คุณจะเริ่มเห็นว่าทำไมเมื่อคุณอ่านต่อ

เขียนขึ้นสำหรับวันของเรา!

จุดประสงค์ในการเขียนคำทำนายเพียงคำเดียวคือการรักษาคำทำนายสำหรับคนรุ่นอนาคต!
พระเจ้าเห็นถึงแม้โดยการแทรกแซงในการอัศจรรย์ของพระเจ้าว่าพระวณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้จนถึงทุกชั่วอายุคน

นี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่ง: "บัดนี้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของเรา
เพื่อเจตนาเราไม่ควรระคายค้ำหาในสิ่งชั่วดั่งที่ปรารถนาด้วย" (1 โครินธ์ 10:6)
พระเจ้าทำให้คำพยากรณ์ถูกเขียนขึ้นสำหรับตัวอย่างของเราวันนี้!
"บัดนี้สิ่งทั้งปวงได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และสิ่งเหล่านี้ได้เขียนไว้สำหรับค้ำเตือนของเรา
จุดจบของโลกมาถึงแล้ว" (1 โครินธ์ 10:11)

และ "เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้อันเขียนไว้สำหรับการเรียนรู้ของเรา
เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความอดทนและการพลบโยนของพระคัมภีร์" (โรม 15:4)

พระเจ้าทำให้คำพยากรณ์ถูกเขียนขึ้นเพื่อแสดงให้ผู้รับใช้ของพระองค์เห็นว่าสภาพโลกจะเป็นอย่างไร
"การเปิดเผยของพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระเจ้าประทานแก่เขา เพื่อแสดงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ถึงสิ่งต่าง ๆ
ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้า และพระองค์ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาบอกผู้รับใช้ของพระองค์ว่าขอหั้น"
(วิวรณ์ 1:1)

ทำไม ดังนั้นผู้รับใช้ของพระองค์ในยุคนี้จึงสามารถเข้าใจคำพยากรณ์ เทศนา
และเผยแพร่แก่ประชาชาติสมัยใหม่ที่พวกเขาตั้งใจไว้! อ่าน เอเสเคียล 33!

และดั่งที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้อัน พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่ทรงทำให้สภาพโลกสำคัญใดๆ เกิดขึ้น
พระองค์จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลก เว้นแต่ผู้รับใช้ของพระองค์
ผู้ที่เป็นอวัยวะในพระกายของพระเยซูคริสต์จะทราบเรื่องนี้ก่อน! "แน่ทีเดียว
พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์จะไม่ทำอะไรเลย
แต่พระองค์ทรงเปิดเผยความลับของพระองค์แก่บรรดาผู้เผยพระวณะผู้รับใช้ของพระองค์" (อาโมส 3:7)

หนึ่งในสามของพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นคำพยากรณ์ และประมาณ 90%
ของคำทำนายนั้นยังคงเกี่ยวข้องกับยุคของเรา ตอนนี้!

คำพยากรณ์อันน่าทึ่งของเอเสเคียล

สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอเสเคียล! "...ข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางเขลยที่ริมแม่น้ำเคบาร์ ...
และข้าพเจ้าเห็นนิมิตของพระเจ้า" (เอเสเคียล 1:1) อ่านบทแรกของเอเสเคียล!
นี่คือภาพบัลลังก์ของผู้ที่ต่อมาเป็นพระเยซูคริสต์! เอเสเคียลเห็นพายุหมุนใหญ่ (ข้อ 4)
ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตสี่ตัว (ข้อ 5) ถือเอาผ้าโปร่งแสงคลุมศีรษะ (ข้อ 22) สีของแก้วหรือคริสตัล
บนวัสดุที่สว่างงามราวกับคริสตัลอันกว้างใหญ่นี้มีบัลลังก์! (ข้อ 26.)

พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น" เปรียบเสมือนนรุชผู้หนึ่งบนพระที่นั่งนั้น ข้าพเจ้าเห็นเป็นสีอำพัน
จุดดั่งไฟที่ล้อมรอบภายในนั้น ตั้งแต่บัดนั้นเอาขึ้นไป [เทียบกับ วิวรรณ์ 1 :13-16]
และจากลักษณะของบั้นเอวของเขา แม้แต่ชั้นล่าง ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นไฟ และมีรัศมีโดยรอบ...
นี่เป็นลักษณะที่มีลักษณะเหมือนพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า"! (เอเสเคียล 1:26-28.)

จากนั้นเอเสเคียลก็ได้ยินเสียง (บทที่ 1:28) และเสียงนั้นกล่าวว่า "บุตรมนุษย์เอ๋ย
จงยืนขึ้นแล้วเราจะพูดกับเจ้า...และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "บุตรแห่งมนุษย์... ส่งเจ้าไปหาเขา
แล้วเจ้าจงพูดกับเขาว่า พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ" (เอเสเคียล 2:1,3,4)

ศาสดาเอเสเคียลได้รับข้อความจากพระเจ้า เขาถูกส่งไปยังวงศ์วานอิสราเอล!
เขายังได้รับคำพยากรณ์เกี่ยวกับชาวอัมโมน (25:2) เกี่ยวกับโมอับ (25:8) เกี่ยวกับเอโดม (25:12)
เกี่ยวกับชาวฟีลิสเตีย (25:15) เกี่ยวกับไทรโศ (26:2-3) ต่อ อียิปต์ (29:2) และต่อต้านชาติอื่นๆ
ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งของเขาในบาบิโลน อย่างมาก

แต่เอเสเคียลตกเป็นเชลย ทว่าพระวณะแห่งพระเจ้ามาถึงเขา ทำให้ข้อความเหล่านี้แก่เขา
มอบหมายให้เขาเตือนประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะ!

แต่เอเสเคียลไม่เคยถูกปล่อยตัวให้ไปประเทศเหล่านี้!

เชลยชาวยิว

ลองนึกภาพ! ถ้าเป็นไปได้ เด็กหนุ่มชาวยิวในค่ายกักกันในเยอรมนีระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 11
สมมติว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงเปิดเผยนิมิตอันน่าตกใจแก่เขา
เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา!
พระเจ้าบอกให้เขา "พาคูณ ไปยังอียิปต์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา"

ผู้จับกุมชาวเยอรมันของเขาจะเชื่อว่าเขาได้รับข้อความดังกล่าวหรือไม่? แม้ว่าพวกเขาจะทำ —
เป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะปล่อยเขาไป เพื่อเดินทางไปทั่วโลกในช่วงเวลาของการทำสงคราม
ไปถึงผู้นำของประเทศเหล่านี้? แม้ว่าเขาจะสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้
แต่เป็นไปได้ไหมที่ใครก็ตามที่มีข้อความดังกล่าวอ้างว่าเป็นผู้เผยพระวณะที่ส่งมาจากพระเจ้าจะถูกนำเข้าสู่
ทำเนียบขาวของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในพระราชวังอิมพีเรียลใน โตเกียว หรือเปล่า 10
ถนนดาวนิงในลอนดอน?

แน่นอนไม่!

เอเสเคียลไม่เคยไปถึงประเทศเหล่านี้!

แต่เขาเขียนคำพยากรณ์แทน!

คุณทราบหรือไม่ว่าเอเสเคียล หน่อมชาวยิวเชลยใน "ค่ายกักกัน" ที่แท้จริงในบาบิโลน ได้รับคำพยากรณ์ต่ออิสราเอลกว่า 120 ปีหลังจากที่อิสราเอลตกเป็นเชลยแล้ว? และว่าเขาไม่เคยไปถึงชาวอิสราเอลโบราณด้วยข้อความ?

เอเสเคียลเห็นนิมิตของการทำลายล้างที่จะเกิดขึ้นต่ออิสราเอล "ในวันที่ห้าของเดือน ซึ่งเป็นปีที่ห้าแห่งการตกเป็นเชลยของกษัตริย์เยโฮยาคิน" (เอเสเคียล 1:2-3) เยโฮยาคินตกเป็นเชลยในปี 596 ก่อนคริสตกาล ปีห้า นำเรามาถึงประมาณ 592 ก่อนคริสตกาล หรือนานกว่า 125 ปีหลังจากการกำจัดเผ่าสุดท้ายทางเหนือที่เหลืออยู่ 721-718 ก่อนคริสตกาล แต่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกเทศของหนังสือเอเสเคียลในเล่มนี้

หากคุณยังไม่เห็นตัวตนที่น่าตกใจของสิบเผ่าที่สูญหายไปของอิสราเอล ได้รับการพิสูจน์แล้ว โปรดอ่านหนังสือสี่เล่มรูปแบบ The United States and British Commonwealth in Prophecy

คำพยากรณ์ของเอเสเคียลไม่เคยแม้แต่จะได้ยินในประวัติศาสตร์ทั้งหมดจนถึงขณะนี้ ได้มาถึงหูของประชาชน ชาติ ประชาชน หรือกษัตริย์ที่มีข้อความมุ่งหมายไว้

แต่เอเสเคียลเขียนคำพยากรณ์ที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้!
เขาเขียนเพราะว่าพระเจ้าตั้งใจที่จะรักษาพวกเขาไว้สำหรับสมัยของเรา!

คำทำนายเป็นสองเท่า! สังเกตสาระสำคัญของความเป็นคู่ที่ดำเนินไปทั่วทั้งพระคัมภีร์ มีชายคนแรกคืออาดัม และอาดัมคนที่สองคือพระคริสต์ (1 โครินธ์ 15:45-47) มีพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ มีกรุงเยรูซาเล็มเก่าและกรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ใหม่ สักขามัทธิว 24! ที่นี้ พระเยซูเจ้าทรงตอบคำถามเหล่าสาวกเกี่ยวกับการสิ้นยุคและการเสด็จกลับมาของพระองค์! หลายคนเชื่อว่ามัทธิว 24 ได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 70 เมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย นี่ไม่มีมูลทั้งหมด! พวกเขาต้องเชื่อว่าโดยสมมติฐานนี้ พระเยซูทรงโกหก! แต่พระคริสต์ไม่ได้โกหก สิ่งที่เกิดขึ้นในบางส่วนในปี ค.ศ. 70 เป็นเพียงผู้บุกเบิก เป็นการบรรลุตามคำพยากรณ์ทั้งหมดของมัทธิว 24!

คำทำนายของเอเสเคียลก็เป็นสองเท่า!
และคำพยากรณ์ของเอเสเคียลที่เป็นจริงตามตัวอักษรก็อยู่ตรงหน้าเราแล้ว!

หมดเวลาพยากรณ์

อีกแง่มุมที่สำคัญของปัจจัยเวลาเชิงพยากรณ์คือสิ่งที่เราเรียกว่าการหมดเวลาเชิงพยากรณ์ ปัจจัยนี้เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับนักศึกษาคำพยากรณ์หลายคน แม้แต่นักวิจารณ์ที่เรียนรู้แล้วก็ยังไม่เข้าใจหลักการของการหมดเวลาของคำพยากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิสยาห์ ดาเนียล และวิวรณ์

ตัวอย่างที่ตีเชื่อมของเวลาล่วงไปเช่นนั้นอาจพบได้ในเยเซชายา 61:1-3. ในสามข้อแรก เราพบคำพยากรณ์สั้นๆ เกี่ยวกับพระคริสต์และพระบัญชาของพระองค์ (อันที่จริงคำพยากรณ์ที่สมบูรณ์ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงตอนท้ายของบท แต่สามข้อแรกก็เพียงพอที่จะอธิบายประเด็นนี้ได้) พระเยซูเองยกคำพูดส่วนนี้จากอิสยาห์เมื่อพระองค์มีโอกาอ่านในธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ

สังเกตในลูกา 4:16-20: "และเขามาถึงนาซาเร็ธ ซึ่งเขาได้รับการเลี้ยงดูมาและตามธรรมเนียมของเขาเขาได้เข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตและยืนขึ้นเพื่ออ่าน และที่นั่น ได้มอบหนังสือของผู้เผยพระวจนะเอซายาห์แก่เขา [กรีกสำหรับอิสยาห์] และเมื่อเขาเปิดหนังสือแล้วเขาก็พบที่ที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า พระกิตติคุณแก่คนยากจน พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามารักษาคนใจสลาย เพื่อเทศนาการช่วยกู้ให้เชลย และการมองเห็นคนตาบอด ให้เสรีภาพแก่ผู้ที่ฟกช้ำ เพื่อประกาศปีแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า และเขาก็ปิดหนังสือ....."

สังเกต! พระเยซูยังอ้างคำพูดที่เหลือของอิสยาห์ 61:2 ไม่จบ! แต่ทำไมไม่?

เพียงเพราะคำพยากรณ์ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับพันธกิจบนแผ่นดินโลกของพระคริสต์ตั้งแต่ ค.ศ. 27-31 เท่านั้น! แต่ข้อที่เหลือใช้ไม่ได้กับเวลาที่พระองค์เสด็จมาครั้งแรก

คำพยากรณ์ที่เหลือ - เริ่มในข้อกลาง - ใช้กับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ - เวลาที่รู้จักกันในชื่อ "วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า" - หรือตามที่อิสยาห์แสดงไว้ "และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรา....."

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราเห็นในข้อหนึ่งของคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์และเวลาที่ล่วงเลยไปเกือบ 2,000 ปีระหว่างความสมบูรณ์ของส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองของข้อเดียว

หลักการนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในงานเขียนของอิสยาห์และในหนังสือพยากรณ์อื่นๆ ของพระคัมภีร์ไบเบิล

คำพยากรณ์เดียวที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์ (พบในดาเนียล 11) ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่จักรวรรดิมีโด-เปอร์เซียไปจนถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ในเวลาเพียง 45 ข้อ

ในวิวรณ์ 12

เราพบชีวประวัติโดยย่อของชาตานมารตั้งแต่การกบฏครั้งแรกของเขาเมื่อหลายพันปีก่อนจนถึงหลายปีและหลายเดือนข้างหน้า! และทั้งหมด 7 ข้อสั้นๆ!

ดังนั้นเราจึงเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อศึกษาข้อความเผยพระวจนะเพื่อรับการนำทางจากพระเจ้าในการทำความเข้าใจองค์ประกอบของเวลาที่เกี่ยวข้อง

สัญลักษณ์พยากรณ์

แต่การทำความเข้าใจปัจจัยด้านเวลาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เราต้องเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ของพระเจ้า เพื่อเข้าใจความหมายเชิงพยากรณ์ พระเจ้ามักจะใช้สัญลักษณ์ อุปมา อุปมัย และอุปมานิทรรศน์ในการบรรยายเหตุการณ์ในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกใช้เมื่อใดและเมื่อใดจึงจะต้องใช้คำอย่างแท้จริง! หลายคนหลงทางเพราะพวกเขาไม่เข้าใจความหมายเชิงสัญลักษณ์ของคำซึ่งต่างจากการใช้ตามตัวอักษร

การตีความพระคัมภีร์ด้วยตนเอง

ในกรณีของจุดสังเกต วิวรณ์ 1:20:

"ความลึกถึ้งของดาวเจ็ดดวงที่พระองค์ทรงเห็นในมือขวาของเราและเชิงเทียนทองคำเจ็ดคัน ดาวทั้งเจ็ดดวงคือทูตสวรรค์ของคริสตจักรทั้งเจ็ด และคันประทีปทั้งเจ็ดซึ่งท่าน ที่เห็นเป็นคริสตจักรทั้งเจ็ด"

ที่นี่เราพบว่าดาวถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับเทวดา อันที่จริงชื่อลูซิเฟอร์ (เครือบผู้ยิ่งใหญ่ที่กลายเป็นที่รู้จักในนาม "ซาตาน" หลังจากการกบฏของเขา) หมายถึง "ผู้ส่องแสง" หรือ "ดาวรุ่ง" (อิสยาห์ 14:12)

ด้วยเหตุนี้เราจึงพบหลักฐานแห่งความเข้าใจเชิงพยากรณ์ เมื่อเห็นได้ชัดว่ามีการใช้คำเป็นสัญลักษณ์ เราต้องมองหาการตีความหรือความหมายของสัญลักษณ์นั้นที่อื่นในพระคัมภีร์

สัญลักษณ์ของนางฟ้ามักเป็น "ดาว"

สัญลักษณ์ทั่วไปอื่นๆ

พระเจ้าใช้สัญลักษณ์หลายอย่างเมื่อบรรยายเหตุการณ์เชิงพยากรณ์ ในวิวรณ์ 17 เราพบสัญลักษณ์ลึกถึ้งสองสัญลักษณ์ที่ใช้ในการพรรณนาเหตุการณ์ซึ่งไม่ไกลเกินไปในอนาคต ในข้อที่หนึ่ง เราอ่านว่า

"...เราจะสำแดงให้คุณเห็นถึงการพิพากษาของหญิงแพศยาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งนั่งอยู่บนผืนน้ำมากมาย"

ที่นี่เราต้องรู้ความหมายของ "น้ำมากมาย" และ "โสเภณี" นี่คือการที่เราต้องเข้าใจคำทำนาย ข้อ 18 ของบทเดียวกันให้คำตอบเราในบางส่วน "และหญิง [โสเภณี] ที่เข้าเห็นนั้นเป็นเมืองใหญ่ ซึ่งครอบครองเหนือกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก" ดังนั้นเราจึงเข้าใจว่าผู้หญิงหรือโสเภณีตามที่พระเจ้าเรียกเธอขึ้นเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่มีศูนย์กลางเมืองซึ่งมีอิทธิพลเหนือกษัตริย์ ที่จริงแล้วได้ปกครองและจะปกครองเหนือผู้ปกครองคนอื่นๆ!

ข้อ 15 บอกเราว่า "น้ำ" หมายถึงอะไร "...น้ำซึ่งเจ้าเห็นซึ่งหญิงแพศยานั่งคือประชาชน มวลชน ประชาชาติ และถิ่น"

แต่เพื่อให้เข้าใจถึงสัญลักษณ์ของ "ผู้หญิง" ในบทนี้อย่างแท้จริง เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราพบว่าในพระคัมภีร์ไบเบิล ผู้หญิงมักใช้เพื่อแสดงถึงคริสตจักร การชุมนุมของอิสราเอลถูกเรียกว่า

"คริสตจักรในถิ่นทุรกันดาร" ตามกิจการ 7:38

และในการอธิบายว่าพระเจ้านำอิสราเอลออกจากอียิปต์และทำให้พวกเขาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ พระคัมภีร์ใช้การเปรียบเทียบของทารกเพศหญิงที่เติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ในเอเสเคียล 16 สังกัดการใช้ถ้อยคำ

“...องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแก่กรุงเยรูซาเล็มว่า [ตัวแทนของอิสราเอลทั้งชาติ]
...เจ้าวางใจในความงามของเจ้า และเล่นซู้... และได้แต่งรูปมนุษย์ให้ตนเอง และกระทำการล่วงประเวณีกับพวกเขา..

.เจ้าได้พานูตรชายและบุตรสาวของเจ้าซึ่งเจ้าให้กำเนิดแก่นั้น....จิตใจของเจ้าช่างอ่อนแอเพียงใด..

.เห็นว่าเจ้าทำ...งานของหญิงเจ้าเล่ห์" (เอเสเคียล 16 :3, 15, 17, 20, 30). ดังนั้น เราจึงเห็น

"คริสตจักรในถิ่นทุรกันดาร" อิสราเอลโบราณ

เป็นตัวแทนของผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็นภรรยาที่ล่วงประเวณีต่อพระเจ้า

ในพันธสัญญาใหม่ คริสตจักรที่แท้จริงและแท้จริงก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงเช่นกัน ในเอเฟซัส 5:22-32 เปาโลเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาด้วยความสัมพันธ์ของพระคริสต์กับคริสตจักร วิวรรณ์ 19 พูดถึง "การแต่งงานของพระเมษโปดก" และคริสตจักรเป็นตัวแทนของเจ้าสาวของพระคริสต์ คริสตจักรที่แท้จริงเรียกว่า "เยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบน ซึ่งเป็นมารดาของพวกเราทุกคน" ในกาลาเทีย 4:26

อัครสาวกเปาโลเขียนถึงคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ด้วยว่า "... ข้าพเจ้าอิจฉาท่านด้วยความริษยา เพราะข้าพเจ้าได้แต่งงานกับสามีคนเดียว

เพื่อข้าพเจ้าจะได้แสดงให้ท่านเป็นพรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระคริสต์" (2 โครินธ์ 11:2).

หลักการมีความสม่ำเสมอ สัญลักษณ์ตามพระคัมภีร์มักแสดงถึงคริสตจักรในฐานะผู้หญิง

เมื่อย้อนกลับไปวิวรรณ์ 17 เราจะเห็นได้ว่า "โสเภณี"

ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งปกครองประเทศและอาณาจักรจะต้องเป็นคริสตจักรเท็จ! เรียกว่า "แม่" ในข้อ 5 และ "ผู้หญิง" ในข้อ 6

เมื่อเราเข้าใจสัญลักษณ์ เราจะเห็นว่าวิวรรณ์ 17

กำลังพูดถึงองค์กรทางศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งใช้อิทธิพลเหนืออาณาจักรของมนุษย์และประชาชาติที่พูดภาษาต่างๆ

ข้อ 9 ของบทเดียวกันบอกเราว่า "ผู้หญิง" หรือคริสตจักรที่ถูกอ้างถึงตั้งอยู่บนเนินเขาหรือภูเขาทั้งเจ็ด อาจมีการใช้งานตามตัวอักษรและอาจมีสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ "ภูเขา"

สิ่งนี้้นำเราไปสู่สัญลักษณ์อื่นที่มักใช้ในคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ ของ "ภูเขา"
คำนี้มักใช้เพื่อเป็นตัวแทนของราชอาณาจักรหรือรัฐบาล

เยเรมีย์ 51:24-25 ให้ตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับหลักการนี้ สังเกตข้อ 24:
"และเราจะมอบให้แก่บาบิโลนและต่อชาวเคลเดียทั้งหมดที่พวกเขาทำในศิโยนในสายพระเนตรของคุณพระเจ้า
เจ้าตรัส คุณเถิด เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า โอ ภูเขาที่ถูกทำลาย พระเจ้าตรัสว่า ซึ่งทำลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้น"

ที่นี่เราพบคำว่า "ภูเขา" ที่ใช้อธิบายอาณาจักรบาบิโลน

อีกครั้งใน ดาเนียล 2 เราพบสัญลักษณ์เดียวกันที่ใช้ สังเกตข้อ 35 ตอนสุดท้าย:
"...และศิลาที่เคลื่อนรูปร่างนั้นก็กลายเป็นภูเขาใหญ่และเต็มโลกทั้งใบ"

ที่นี่ ถ้าเราพยายามเข้าใจสิ่งนี้อย่างแท้จริง มันก็ไม่สมเหตุสมผล! โดยปกติภูเขาที่แท้จริงจะถึงจุดสุดยอด
คุณนึกภาพออกว่าเอนทิตีดังกล่าว "เดิม" โลกกลมหรือไม่? เห็นได้ชัดว่าคำว่า "ภูเขา"
ถูกใช้ในเชิงสัญลักษณ์ที่นี่ ดาเนียลเพิ่งเล่าความฝันของเนบูกัดเนสซาร์ ความฝันทั้งหมดขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์
กลับไปอ่านข้อ 31-35 เพื่อให้ได้ภาพรวมทั้งหมด

อาวุธยุทธโปกรณ์อันน่าสะพรึงกลัวของสงครามสมัยใหม่!

อัครสาวกยอห์นเห็นกลไกแห่งความตายในนิมิตเมื่อ 2000 ปีก่อน
ทำได้เพียงเปรียบเทียบเหมือนแมลงที่ทำลายล้างและเป็นอันตรายในสมัยของเขา
เขาใช้สัญลักษณ์ของแมงป่องและตั๊กแตนเพื่อบรรยายกองทัพสิ้นยุคและอาวุธยุทธโปกรณ์

จากนั้นพระเจ้าจะอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ในชื่อก่อนหน้าในข้อ 36-45 โปรดสังเกตโดยเฉพาะข้อ 44
ซึ่งอธิบายว่า "ภูเขา" ที่เต็มทั้งโลกคืออะไร:

"และในสมัยของกษัตริย์เหล่านี้พระเจ้าแห่งสวรรค์ทรงสร้างอาณาจักรขึ้นซึ่งเปลือกไม่เคยถูกทำลายและอา
ณาจักรจะไม่ถูกทิ้งไว้แก่ชนชาติอื่น ๆ แต่จะแตกเป็นชิ้น ๆ และทำลายอาณาจักรทั้งหมดเหล่านี้
และจะคงอยู่เป็นนิรันดร์"

ตอนนี้ความหมายชัดเจน! พระเจ้าได้แสดงอาณาจักรของโลกโดยใช้รูปเคารพ ส่วนต่างๆ
ของภาพแสดงถึงอาณาจักรต่างๆ ที่ปกครองโลก ได้แก่ บาบิโลน (ซึ่งเนบูกัดเนสซาร์ปกครอง) มีโด-
เปอร์เซีย (ซึ่งตามมา) กรีก และสุดท้ายคือโรมัน จากนั้น "หิน" ที่เดวิดเป็น "ภูเขา"
จะทำลายอาณาจักรสุดท้ายของอาณาจักรเหล่านี้ ซึ่งเป็น "การฟื้นคืนชีพ" ขึ้นสุดท้าย
หรือการฟื้นคืนชีพของจักรวรรดิโรมันยุคสุดท้าย
พระคริสต์จะเสด็จกลับมาและจัดตั้งอาณาจักรของพระองค์
ซึ่งจะเป็นอาณาจักรที่ปกครองโลกซึ่งจะคงอยู่ตลอดไป! นั่นคือสิ่งที่ "ภูเขา" ที่ปกคลุมโลกทั้งใบ

สัญลักษณ์แปลก ๆ อื่น ๆ

ในวิวรณ์ 9 เราพบว่ายังมีสัญลักษณ์ที่ลึกลับกว่า ในข้อที่หนึ่ง เราพบสัญลักษณ์รูปดาวที่ใช้สำหรับทูตสวรรค์อีกครั้ง ที่นี้ "ดาว" เป็นตัวเป็นตนและทำหน้าที่บางอย่างเพื่อพระเจ้า "...และฉันเห็นดาวตกจากสวรรค์.. และเขาก็ได้รับบุญแจกของหลุมลึก"

แน่นอนว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่า "หลุมก้นบึ้ง" นี่เป็นการแปลที่น่าเสียดาย ควรแปลเป็น "ปล่องก้นเหว" หรือ "เหว" ให้ถูกต้องมากขึ้นตามกับผู้แปลคนอื่นๆ เคยทำ

ไปให้ภาพวันพวยพุ่งออกมาจากปากเหวนี้และทำให้ดวงอาทิตย์มีดลง ตึกแตกแตก ๗ โพล์ออกมาจากควัน! ข้อ 3-10 ให้คำอธิบายแบบเต็มของสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดเหล่านี้ พวกเขาอธิบายว่ามี "หางเหมือนแมงป่อง" มีเหล็กในเหมือนแมงป่อง หุ้มเกราะและมีเสียงคำรามเหมือนเสียงม้าศึกที่ทุบ! มีคนบอกว่า "ตึกแตก" ฝันร้ายเหล่านี้เป็นไปได้!

น่าเห็นว่ายอห์นไม่ได้พรรณนาถึงตึกแตก! สิ่งที่เขากำลังอธิบายดูเหมือนจะถูกควบคุมโดยมนุษย์ (ข้อ 7) ที่น่าสนใจคือ ตึกแตกเหล่านี้ (หรือผู้ชาย) ผมยวเหมือนผู้หญิง (ข้อ 8)

เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่ยอห์นเห็นคืออาวุธยุทธโศปกรณ์สมัยใหม่ที่เลวร้ายที่สุด! อาวุธอันน่าสะพรึงกลัวของวันนี้จะทำให้ผู้กล้าที่สุดในยุคของเราหยุดชะงัก ถึงเวลาของยอห์นอีกมาก! และอัครสาวกจะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไร? ไม่มีเครื่องบินเจ็ตหรือเฮลิคอปเตอร์ยิงจรวดในสมัยของเขา เสียงคำรามหยุดหัวใจของเครื่องบินขับไล่ไอพ่นและเครื่องบินทิ้งระเบิดหลายร้อยลำนั้นไม่เป็นที่รู้จักในขณะนั้น

การได้เห็นมนุษย์ควบคุมเครื่องมือทำลายล้างดังกล่าวคงเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายสำหรับอดีตชาวประมงในศตวรรษแรก! ใครในสมัยของยอห์นที่สามารถจินตนาการถึงลำแสงเลเซอร์และถังไฟได้? มีใครคาดคะเนการมาถึงของขีปนาวุธโพลาริสขนาดยักษ์ที่ปล่อยออกมาจากลำไส้ของสัตว์ประหลาดใต้ทะเลที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่เรียกว่า "เรือดำน้ำ" ได้หรือไม่? แล้วอาวุธที่ยอห์นเห็นที่เรายังไม่รู้ล่ะ? บางทีอาวุธที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็อยู่บนกระดานวาดภาพ?

แม้ว่าพระเจ้าจะทรงคลาใจให้ยอห์นเขียนใน shoptalk ทางทหารสมัยใหม่ ใครจะเข้าใจบ้างว่าในช่วงหลังของยุคใหม่ของการเดินทางในอวกาศนี้ ยอห์นต้องใช้ภาษาในสมัยของเขา ดังนั้นสัญลักษณ์ของตึกแตกบิน

ในข้อ 11 เราพบแรงกระตุ้นที่อยู่เบื้องหลังอำนาจทางทหารอันยิ่งใหญ่นี้ได้อธิบายไว้ "และพวกเขามีชัยเหนือพวกเขา ซึ่งเป็นทูตสวรรค์แห่งก้นบึ้ง [เหว] ซึ่งมีชื่อในภาษาฮีบรูว่าอาบัด โคน แต่ในภาษากรีกมีชื่อว่าปอลลิออน [ผู้ทำลาย!]"

ทูตสวรรค์หรือปีศาจที่ตกสู่บาปนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมารซาตาน ผู้ทำลายล้าง เขาเป็นงูของวิวรณ์ 12:9 ซึ่งถูกเรียกว่า "พระเจ้าของโลกนี้" ใน 2 โครินธ์ 4:4

เขาเป็นคนที่ให้อำนาจแก่ผู้เผยพระวจนะเท็จในยุคสุดท้าย (2 เธสะโลนิกา 2:7-9)
เขาจะปลุกระดมกษัตริย์หรือผู้ปกครองบางคนเพื่อรวมกองกำลังทหารของพวกเขาให้กลายเป็นเครื่องจักรทำสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์!

วิธีประเมินคำทำนาย

เราได้อธิบายหลักการในพระคัมภีร์หลายข้อเกี่ยวกับการพยากรณ์: ความเป็นคู่
การล่วงเลยเวลาแห่งการเผยพระวจนะ สัญลักษณ์

ตอนนี้เราขอเสนอให้อธิบายระบบตรรกะที่คุณสามารถใช้เพื่อประเมินคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล
อันที่จริง เราต้องนำเสนอระบบตรรกะสองระบบ
ระบบหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ที่สำเร็จไปแล้วในอดีต
และอีกระบบหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ที่ยังไม่บรรลุผลในอนาคต

คำทำนายในอดีต

มีสามขั้นตอนในกระบวนการ:

- 1) อ่านคำทำนายในพระคัมภีร์
- 2) อ่านการปฏิบัติตามในประวัติศาสตร์
- 3) พิสูจน์ว่าคำพยากรณ์ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์ก่อนจะสำเร็จล่วงในครั้งประวัติศาสตร์

มันฟังดูง่าย และมันก็เป็น

ดูขั้นตอนอีกครั้ง

อันดับแรก อ่านคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
แต่ในการที่จะอ่านคุณต้องหามั่นใจแน่นอน (โดยทั่วไปการทำความเข้าใจพวกเขาเหล่านั้นค่อนข้างง่าย)

เราสามารถให้คุณเริ่มต้น มีบทสำคัญบางบทที่คุณควรคุ้นเคย: ดาเนียล 8 และ 11
สำหรับประวัติศาสตร์โบราณที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจของจักรวรรดิเปอร์เซีย กรีก และ โรมัน;
เอเสเคียล 26 สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำลายศูนย์กลางการค้าของโลกยุคโบราณ, ยาง;
อิสยาห์ 53 สำหรับการกำหนดล่วงหน้าตามจุดประสงค์ของชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของพระเมสสิยาห์

นี่เป็นเพียงตัวอย่างสองตัวอย่าง ยังมีอีกหลายสิบตัวอย่าง

อย่างที่สอง อ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ ความสมหวัง
ตามที่ได้บันทึกไว้ในตอนแรกโดยแหล่งข้อมูลทางโลกที่เป็นกลางและเป็นอิสระ พิสูจน์ว่าดาเนียล 8 และ

11 เอสเคียล 26 และอิสยาห์ 53 แม่นยำแค่ไหน สถานที่ง่าย ๆ

ในการเริ่มต้นการค้นหาวางประวัติศาสตร์ของคุณคือคำอธิบายพระคัมภีร์ที่ดี เช่น บทของ Jamieson, Fausett และ Brown แต่ไปต่อ ตรวจสอบหนังสือประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น

คู่มือประวัติศาสตร์โบราณของ George Rawlinson

นั่นยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงความสำเร็จทางประวัติศาสตร์ของ ดาเนียล 11

เรามั่นใจว่าคุณจะพบความสัมพันธ์ที่แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อระหว่างคำทำนายที่ชัดเจนกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง แม้แต่นักวิจารณ์พระคัมภีร์ก็ยอมรับเรื่องนี้ อันที่จริง ฟังดูแปลก

"คำทำนายที่สำเร็จ" เป็นแรงจูงใจพื้นฐานสำหรับการวิจารณ์ของพวกเขา

เพราะถ้าและนี่คือประเด็นที่สามและจุดสุดท้ายของเรา คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลถูกเขียนขึ้นจริง ๆ ก่อนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้น ก็คงเป็นเรื่องน่าอายที่ไม่มีใครสามารถสร้างมันขึ้นมาได้

สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดตรงไปตรงมา ต้องมีส่วนร่วม

นี่ไม่ใช่ข้อสรุปที่น่าพอใจสำหรับบุคคลบางคน ดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์พระคัมภีร์จึงถือกำเนิดขึ้น นี่เป็นวิธีที่นักวิจารณ์ซึ่งแต่งตั้งตนเองพยายามแสดงให้เห็นว่าคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลเขียนขึ้นจริงหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น พวกเขาหวังว่าจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ "ปรากฏ"

เป็นคำทำนายอันน่าทึ่งนั้นเป็นเพียงประวัติศาสตร์ธรรมดาๆ หรือแม่นยำกว่านั้น ประวัติศาสตร์เขียนด้วย "รูปแบบการพยากรณ์"

ดังนั้น ปัญหาทั้งหมดของคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์

แท้จริงแล้วปัญหาทั้งหมดของการคลาดจากพระเจ้าและความถูกต้องของพระคัมภีร์ทั้งหมด เน้นที่จุดหนึ่งนี้:

คำทำนายของอิสยาห์ เอสเคียล และดาเนียล เช่น การปลอมแปลง

เขียนหลังจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายตามที่นักวิจารณ์พระคัมภีร์บางคนอ้างว่า?

หรือเราสามารถเชื่อว่าวันที่ประทับโดยพระคัมภีร์เองอย่างปฏิเสธไม่ได้?

เพื่อความกระชับ เราจะยกตัวอย่างเฉพาะหนังสือเอสเคียลเท่านั้น

วันของเอสเคียล

เอสเคียลเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะที่ง่ายที่สุดในปัจจุบัน ไม่มีใครละเอียดยไปกว่านี้อีกแล้ว

เขาให้วันที่เจาะจงแก่เราไม่น้อยกว่าสิบสองวันในหนังสือของเขา

เอสเคียลลงวันที่คำพยากรณ์ของเขาจากปีที่ "เยโฮยาซินเป็นเชลย"

โดยเนบูกัดเนสซาร์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของฤดูใบไม้ผลิ Equinox ใน 596 ปีก่อนคริสตกาล (2 พงศาวดาร 36:10). เนื่องจากนักประวัติศาสตร์ทุกคนเห็นด้วยกับวันที่ในรัชกาลของเนบูกัดเนสซาร์

เราจึงสามารถเขียนรายการวันที่สำหรับหนังสือเอสเคียลได้ดังต่อไปนี้:

บทที่ 1:1-2 วันที่ 5 เดือนที่ 4 ในปี 5 (592 ปีก่อนคริสตกาล)

บทที่ 8:1 วันที่ 5 เดือน 6 ในปี 6 (591 ปีก่อนคริสตกาล)

บทที่ 20:1 วันที่ 10 เดือน 5 ในปี 7 (590 ปีก่อนคริสตกาล)

บทที่ 24: 1 วันที่ 10 เดือน 10 ในปี 9 (ต้น 587 ปีก่อนคริสตกาล)

บทที่ 26: 1 วันที่ 1 ของเดือนในปี 11 (586 ปีก่อนคริสตกาล)

บทที่ 29:1 วันที่ 12 เดือน 10 ในปี 10 (สิ้นสุด 587 ปีก่อนคริสตกาล)

บทที่ 29:17 วันที่ 1 ของเดือนที่ 1 ในปี 27 (570 ปีก่อนคริสตกาล)

บทที่ 30:20 วันที่ 7 เดือนที่ 1 ในปี 11 (586 ปีก่อนคริสตกาล)

บทที่ 32:1 วันที่ 1 เดือน 12 ในปี 12 (ต้น 584 ปีก่อนคริสตกาล)

บทที่ 32:17 วันที่ 15 ของเดือนในปี 12 (584 ปีก่อนคริสตกาล)

บทที่ 33:21 วันที่ 5 เดือน 10 ในปี 12 (สิ้นสุด 585 ปีก่อนคริสตกาล)

บทที่ 40:1 วันที่ 10 ของเดือนเริ่มต้นปีพลเรือน Tishri เดือนที่เจ็ด ในปี 25 (572 ปีก่อนคริสตกาล)

นี่แหละหลักฐาน! ถึงกระนั้นนักวิจารณ์บางคนก็ตั้งคำถามที่ระมัดระวังและพิถีพิถันเช่นนี้!

นักวิจารณ์ผิดพลาดตรงไหน

ทำไมนักวิจารณ์คนเดียวเท่านั้นจึงพยายามให้ผู้เขียนหนังสือ เอสเคียล ตั้งระหว่าง 400 ถึง 230 ปีก่อน ค.ศ.?

คำตอบคือสองเท่า ก่อนอื่นพวกเขาต้องสันนิษฐาน โดยไม่มีหลักฐาน ว่าคำพยากรณ์ของเอสเคียลไม่ได้มีต้นกำเนิดจากสวรรค์ จากนั้น ต่อจากข้อสันนิษฐานนี้ พวกเขาให้เหตุผลว่าเอสเคียลต้องมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่างก่อนที่เขาจะสามารถเขียน "ประวัติศาสตร์" ที่น่าทึ่งเหล่านี้ได้

"เอสเคียลหลอก"?

ที่นี่ มาลองพิจารณาปัญหาที่จินตนาการนี้ว่า "เอสเคียลหลอก" จะเผชิญในการรับหนังสือปลอมของเขาที่ยอมรับว่าเป็นผลงานของเอสเคียลดั้งเดิม แล้วจึงยอมรับเป็นพระคัมภีร์

ในช่วงที่ตกเป็นเชลยของชาวบาบิโลน ชาวอิวมีสิทธิอำนาจทางศาสนาที่เป็นที่ยอมรับ เอสเคียลเรียกพวกเขาว่า "ผู้อาวุโสของยูดาห์" (เอสเคียล 8:1)

ต่อมาเมื่อไซรัสตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่
"แล้วหัวหน้าของบรรพบุรุษของยูดาห์และเบนยามิน และพวกปุโรหิต และคนเลวี ...
ได้ลุกขึ้นไปสร้างพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่ง อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม" (เอสรา 1:5)
หัวหน้าของการสำรวจครั้งนี้คือเศรุบบาเบลผู้ว่าราชการและโยชูวามหาปุโรหิต

ต่อมาประมาณ 457 ปีก่อนคริสตกาล เอซรามาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เอซราถูกเรียกว่า
"อัครภคที่เตรียมพร้อมในธรรมบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานให้" (เอสรา 7:6)
"เอซราได้เตรียมใจของเขาที่จะแสวงหากฎของพระเจ้า และทำ
และสอนกฎเกณฑ์และการพิพากษาในอิสราเอล" (ข้อ 10) ขอให้สังเกตว่าเอซราไม่ใช่ผู้บัญญัติกฎหมาย
แต่เป็นผู้จัด ผู้คัดลอก แห่งประมวลกฎหมายที่มีอยู่แล้ว

ทั่วทั้งเอซราและเนหะมีห์ เห็นได้ชัดว่ามีกลุ่มผู้ปกครองของชาวยิวที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสงฆ์และมี
"พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ของงานเขียนทางศาสนา (ดู เนหะมีห์ 8:1)

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า "กฎของโมเสส" นี้คือ โตราห์ หนังสือห้าเล่มแรกในพันธสัญญาเดิมของคุณ
จำไว้ว่านี่คือก่อน 400 ปีก่อนคริสตกาล

กลับมาที่เรื่องชุกชุกของ "เอเสเคียลหลอก"
เขาคงมีงานที่ค่อนข้างจะน่าเกรงขามในการจัดการกับกลุ่มนักบวชชาวยิว ชาวเลวี และผู้ว่าการ
ซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อน
และโน้มน้าวพวกเขาว่าหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นในระหว่างการตกเป็นเชลยของชาวบาบิโลน ภารกิจเพียบ!

ชาวยิวมักจะเป็นคนที่ฉลาดและใช้งานได้จริงและมีสามัญสำนึกอย่างมาก
พวกเขาจะยอมรับหนังสือที่อ้างว่ามีการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
แล้วหรือยัง ซึ่งไม่ปรากฏจนกระทั่งหลังงานเสร็จ?

คุณจะยอมรับหนังสือดังกล่าวหรือไม่?

สมมุติว่ามีคนบางคนพยายามเกลี้ยกล่อมคุณว่าเขาพบหนังสือที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ
ทั้งหมดในปี 1967-1969 และหนังสือเล่มนี้ถูกพิมพ์ในปี 1944!

คุณจะยอมรับผู้เผยพระวจนะคนนี้ทันทีหรือไม่? มันจะไม่ดูเหมือนเป็นเพียงการประดิษฐ์เล็กน้อย?

เมื่อเข้าใจตำแหน่งที่สูงส่งของโตราห์ในหมู่ชาวยิวทั้งในอดีตและปัจจุบัน อุปสรรคที่ "เอเสเคียลหลอก"
จะเผชิญจะกลายเป็นสิ่งที่ผ่านไม่ได้โดยสิ้นเชิง

ทำไมเอเสเคียลถึงได้รับการยอมรับ?

เหตุใดเอซราและคนในธรรมศาลาใหญ่
(ที่ชุมนุมของปุโรหิตและคนเลวีที่ประกอบขึ้นเป็นหน่วยงานทางศาสนา)

เต็มใจที่จะยอมรับเอเสเคียลที่แท้จริงเลย? คำตอบจะชัดเจนเมื่อเราเข้าใจว่าสารบบของพันธสัญญาเดิม - นั่นคือหนังสือที่ประกอบเป็นพันธสัญญาเดิม เสร็จสมบูรณ์ภายในปลายศตวรรษที่ห้าก่อนคริสต์ศักราช เอสราและชาวยิวที่อยู่กับท่านในบาบิโลนทราบเรื่องงานเผยพระวจนะของเอเสเคียลเมื่อพวกเขากลับมา

เอเสเคียลเคยเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดตำแหน่งศาสตพยากรณ์ เขาดำรงตำแหน่งที่ได้รับเกียรติและน่านับถือ คำทำนายสองสามข้อของเขาได้เริ่มขึ้นแล้ว และคำทำนายเหล่านี้ยังคงสำเร็จต่อไปต่อหน้าต่อตาชาวยิว ในขณะที่หนังสืออยู่ในความครอบครองของพวกเขา ไม่มีใครสามารถตั้งคำถามถึงความถูกต้องของหนังสือได้

ที่น่าสนใจก็คือ แม้แต่นักวิจารณ์ก็ยังไม่เต็มใจที่จะเรียกเอเสเคียลว่าเท็จต่อหน้าที่ เหตุผลของพวกเขาคือ: การน้อมใจมีแรงจูงใจซ่อนเร้น และแรงจูงใจแอบแฝงจะมีความโปร่งใสตลอด แต่ไม่พบแรงจูงใจดังกล่าวในเอเสเคียล และไม่มี การน้อมใจซ่อนเร้นเหมือนที่เอเสเคียลเขียน

เอเสเคียลความจริง วรรณกรรมที่มีพลังทางศีลธรรมอันทรงพลังเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตใจที่เสแสร้ง ในที่สุด เนื่องจากทั้งประเพณีของชาวยิวและนักประวัติศาสตร์ชาวยิว พิสูจน์ได้ว่าพันธสัญญาเดิมเสร็จสมบูรณ์เมื่อประมาณปลายศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอเสเคียลจะกำหนดวันหลังอย่างไร

คำกล่าวอ้างเพียงอย่างเดียวที่สามารถตั้งคำถามถึงคุณค่าของเอเสเคียลอย่างจริงจังก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มี มนุษย์คนใดสามารถทำนายคำพยากรณ์ที่เอเสเคียลได้สร้างขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่หลักฐานสำหรับวันหลัง เป็นการพิสูจน์ต้นกำเนิดของพระเจ้า!

คำทำนายในอนาคต

ต่อไป เราขอเสนอระบบตรรกะที่ซับซ้อนกว่าเล็กน้อย กระบวนการสี่ขั้นตอนสำหรับการประเมินคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ในอนาคต:

- 1) เข้าใจว่าพระเจ้าเปิดเผยคำพยากรณ์ผ่านผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระองค์
- 2) เรียนรู้กฎเกณฑ์ของคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์
- 3) อ่านคำทำนายในพระคัมภีร์ของคุณ
- 4) อ่านการปฏิบัติตามในหนังสือพิมพ์ของคุณ ดูการปฏิบัติตามทางโทรทัศน์

เช่นเดียวกับที่เราทำเพื่อพยากรณ์ในอดีต เราได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง

ประการแรก อาโมส 3:7: "แน่ทีเดียวพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทรงทำอะไรเลย แต่พระองค์จะทรงเปิดเผยความลับของพระองค์แก่บรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์"

จำไว้ว่ามีเพียงผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเข้าใจคำพยากรณ์อย่างถูกต้อง คนอื่นๆ พยายามโดยอาศัยเวลาของคุณในการเทศนาและโดยการพิมพ์จำนวนมาก แต่ทั้งหมดเพื่ออะไร

สาวกที่แท้จริงของพระเจ้าในยุคนี้จะแสดงให้เห็น "สิ่งที่จะเกิดขึ้น" โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า (ยอห์น 16:13) ซึ่งมอบให้พวกเขาเพราะพวกเขาเชื่อ เทศนา และเชื่อฟังพระเจ้า (กิจการ 5:32) บุคคลเหล่านี้มี "ความเข้าใจที่ดี" เพราะพวกเขารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าให้ทำตาม (สดุดี 111:10; วิวรรณ์ 22:7, 14) เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถหา "งานของพระเจ้า" ที่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า คุณจะพบว่าพระเจ้าเปิดเผยความลับของพระองค์ ซึ่งหมายถึงการเปิดคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เพื่อความเข้าใจในเชิงปฏิบัติของเหตุการณ์ในอนาคต

ประการที่สอง เพื่อให้คำพยากรณ์โบราณและศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้สามารถเปิดออกได้ แท้จริงแล้วเราต้องการ "กุญแจ" บางอย่าง เราต้องรู้ว่าคำพยากรณ์มากมายกำลังพูดถึงใครและใคร เราต้องรู้อัตลักษณ์สมัยใหม่ของผู้คนที่ถูกอ้างถึง ทั้งในแง่ของโลกปัจจุบันและในแง่ของภูมิศาสตร์พื้นฐานของปี 1970

กุญแจเหล่านี้มีอยู่!

จะระบุประเทศใหญ่ๆ แล้ว "ติดตาม" ได้อย่างไรในคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์?

อีกครั้ง คุณต้องศึกษาหนังสือที่ชื่อ The United States and British Commonwealth in Prophecy เพื่อหาคำตอบ

สาม เมื่อเรียนรู้กุญแจพื้นฐานเหล่านี้ในพระคัมภีร์ภายใต้การยืนยันแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องง่าย: อ่านคำพยากรณ์เหล่านี้ว่าอย่างไร แต่ได้โปรดอย่าตีความใดๆ ทั้งสิ้น เราได้พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่า: "พระคัมภีร์ตีความด้วยตัวเอง" แต่อ่านสิ่งที่คำพูดของตัวเองพูด แน่แน่นอน พระเจ้าอนุญาตให้คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการจะเชื่อพวกเขาหรือไม่ นั่นเป็นสิทธิพิเศษของคุณ (แต่การตัดสินใจของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงคำพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นตามกำหนดเวลา)

หนึ่งในสามของพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งหมดเป็นคำทำนาย และประมาณ 90% ของหนึ่งในสามเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับเหตุการณ์ในทศวรรษหน้า ยุค 70 และยุค 80

ประการที่สี่ และสุดท้าย คุณต้อง "ดู" พระคริสต์ตรัสว่าให้ดูในลูกา 21:36 เมื่อพูดถึงวิธีที่เราพวกเรามีชีวิตอยู่ในปี 1970

สามารถเข้าใจล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่นำไปสู่จุดสิ้นสุดของมนุษย์และจุดเริ่มต้นของยุคของพระเจ้า

และ "ดู" หมายถึง ดูว่าโลก อ่านหนังสือพิมพ์รายวันรายใหญ่ สมักรสมาชิกนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ที่มีชื่อเสียง ดูรายการข่าวเครือข่ายโทรทัศน์หนึ่งในสามรายการ

แต่อย่าดูเฉยๆ นั่นไม่ได้ดูจริงๆ!

เริ่มคิดอย่างกระตือรือร้น และสร้างสรรค์

เชื่อมโยงสิ่งที่คุณได้อ่านในพระคัมภีร์ไบเบิลกับผลลัพธ์สุดท้ายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือนและปี แยกแยะหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง อย่าคาดหวังให้ทุกเหตุการณ์ในเดือนมีนาคม 1974 เช่น มีการกล่าวถึงในพระคัมภีร์ แต่คาดว่าแนวโน้มจะมี นำแนวโน้มเหล่านี้ไปสู่ข้อสรุป และคาดว่าข้อสรุปเหล่านี้จะอยู่ในพระคัมภีร์ด้วย

แต่คำเตือน.

ข้อสรุปมากมายและแนวโน้มมากมายนั้นไม่ปรากฏให้เห็นแม้แต่ผู้สังเกตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ฉลาดที่สุด จะมีความประหลาดใจ เหตุการณ์ที่บิดเบี่ยวอย่างรุนแรง

คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์นั้นน่าประหลาดใจอย่างแท้จริง

สิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นบทสรุปอย่างมีเหตุผลสำหรับสถานการณ์ใน โลกนี้มักจะเกือบจะตรงกันข้ามกับที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ร่วมเป็นสักขีพยานในสงครามหกวันในเดือนมิถุนายน ปี 1967

ดังนั้น คุณต้องรู้ว่าควรดูอะไร และมีทางเดียวเท่านั้นที่จะรู้ บุคคลจะต้องคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ เขาต้องรู้กรอบ โดครวมของคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ (จุดที่ 3)

เขาต้องตระหนักถึงอัตลักษณ์ของประเทศสำคัญๆ ในปัจจุบัน (ข้อที่สอง)

และเขาต้องรู้ว่าพระเจ้ากำลังช่วยให้จิตใจที่เชื่อฟังเข้าใจคำพยากรณ์อยู่ ณ จุดนี้ (จุดที่หนึ่ง)

เฉพาะการใช้สามจุดแรกนี้อย่างขยันหมั่นเพียรเท่านั้นที่บุคคลจะบรรลุจุดนี้ได้อย่างแท้จริง

และดูอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับบัญชาในลูกา 21:36

เหตุการณ์ที่จะเขย่าโลกอย่างแท้จริงในเวลาอันสั้นนั้นยังคงถูกทะเลยในทุกวันนี้ จริยอยู่ การคุกคามของมลพิษ อาชญากรรม และการหย่าร้างในระดับประเทศ และสงครามการค้า สงครามเย็น และสงครามร้อนระดับนานาชาติในที่สุดก็ได้รับการยอมรับ แต่มีสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ

ด้านการทหาร เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา

ซึ่งไม่มีผู้วิจารณ์ทางการเมืองหรือนักวิเคราะห์ข่าวคนใดคนหนึ่ง นอกงานนี้ ไม่ทราบ

โลกจะตกตะลึงอย่างที่สุด และนั่นคือข้อเท็จจริงที่แน่นอน แต่ผู้ที่อ่านสิ่งพิมพ์ของ Ambassador College อย่างน้อยก็ควรได้รับการเตือนล่วงหน้า

ดังนั้นคุณต้องจัดลำดับความสำคัญของคุณให้ตรง

อ่านพระคัมภีร์ของคุณ

อ่านความจริงธรรมดา อ่านหนังสือ The United States and British Commonwealth in Prophecy

รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น

แล้วหาเจอในข่าว

ที่เรียกว่า "การรับชม"

อย่างไรก็ตาม อย่าถูกรบกวนมากเกินไปเมื่อคุณค้นพบอย่างสม่ำเสมอว่าข่าวสำคัญในข่าว เช่น เหตุการณ์สำคัญในตะวันออกกลาง สถานการณ์ที่กำลังพัฒนาในยุโรปกลาง หรือแนวโน้มที่เป็นกลางไม่ดีในสหรัฐอเมริกา ล้วนแต่ซ่อนไว้อย่างเรียบร้อย ในหน้า 6 คั่นระหว่างโฆษณาแปรงสีพื้นและฟ้าปูโต๊ะ ในขณะที่หน้าหนึ่งเต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวและการฆาตกรรมในท้องถิ่น (เป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน) อย่าถูกรบกวน จำไว้ว่าหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ให้อาหารมวลชนสิ่งที่พวกเขาต้องการอ่าน หนังสือพิมพ์ไม่ "ดู" พวกเราทำ และคุณต้อง

และจำจุดที่สามในระบบตรรกะของเรา จุดหนึ่งสำหรับการประเมินคำทำนายที่สำเร็จในอดีต เราต้องสรุปโดยสรุปว่าข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ เราไม่มีประเด็นที่จะพิสูจน์เกี่ยวกับคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ (90% จำได้) ที่จะจริงและกำลังสัมฤทธิ์ผลในปี 1970 และต่อไป เราไม่จำเป็นต้องตอบโต้นักวิจารณ์พระคัมภีร์คนใด ทุกคนรู้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เขียน (หรือแม้แต่แก้ไข) เมื่อปีที่แล้ว และเหตุการณ์ที่พยากรณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นก็ยังไม่เกิดขึ้น

ดังนั้นการทดสอบจึงง่าย รอ ดู และจะเห็น

คำทำนายมีความหมายต่อคุณอย่างไร!

พระเยซูคริสต์ทรงมอบหมายให้ศาสนจักรของพระองค์สั่งสอนและเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งอาณาจักรของพระเจ้าไปทั่วโลกในฐานะพยาน (มัทธิว 28:18-20; มัทธิว 24:14; มาระโก 13:10) พระวรสารเป็นคำพยากรณ์! มันเกี่ยวข้องกับข่าวโลกปัจจุบันและอนาคตของทั้งโลกนี้!

ความหมายทั้งหมดของพระกิตติคุณคือคำพยากรณ์ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า "เหตุฉะนั้นจงระวังและอธิษฐานอยู่เสมอ เพื่อว่าท่านสมควรจะหนีจากสิ่งทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น มนุษย์!" (ลูกา 21:36)

และคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ก็มีชีวิตจริง ๆ ใน "อายุเจ็ดสิบที่ใหม่เกรียม" เหล่านี้! "จุดร้อน" ของโลกกำลังแพร่กระจายและทศวรรษนี้สัญญาว่าจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจที่สุดของมนุษย์! คุณต้องดูเหตุการณ์ของโลกในขณะที่มันแฉ เดิมเติมคำทำนายที่ซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงมากมายทุกวันที่เกี่ยวข้องกับศตวรรษที่ 20 ที่เรารู้จัก!

ใช่ คุณต้องเข้าใจคำทำนาย!

มีเพียงการเข้าใจคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นที่คุณสามารถดูได้อย่างชาญฉลาด — และพระเยซูหมายถึงการดูข่าวทั่วโลก เมื่อคุณรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณจะสามารเป็นยามที่แท้จริงของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพได้!

คุณสมบัติทางจิตวิญญาณก็จำเป็นเช่นกัน

แต่จงตระหนักว่ายังมีองค์ประกอบฝ่ายวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับการดูข่าวโลกอย่างชาญฉลาดและเข้าใจคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างถูกต้อง

มาทำความเข้าใจกันว่ามันคืออะไร

พระเจ้าตรัสกับดาเนียลว่าถ้อยคำที่เขาได้รับนั้นถูกปิดและผนึกไว้ แต่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น อ่านเลย! “ดาเนียลกล่าวว่า “ไปเถิด ดาเนียล เพราะถ้อยคำถูกปิดไว้และผนึกไว้จนถึงวาระสุดท้าย คนเป็นอันมากจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และถูกทำให้ขาว และถูกทดลอง แต่คนชั่วจะทำชั่ว และไม่มีคนชั่ว จะอยู่ภายใต้การขัง แต่ปราชญ์จะเข้าใจ” (ดาเนียล 12:9-10)

ใครคือ “คนฉลาด”? พระเจ้าตรัสว่า “ความเกรงกลัวพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา” (สุภาษิต 9:10) ปัญญามาจากพระเจ้า! “สำหรับพระเจ้าให้ปัญญา: ความรู้และความเข้าใจออกมาจากปากของเขา” (สุภาษิต 2:6)

วิธีที่จะได้รับปัญญา เพื่อมาทำความเข้าใจคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ คือการเกรงกลัวพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด! พระนิรันดรตรัสดังนี้ว่า สวรรค์คือบัลลังก์ของเรา และแผ่นดินคือแท่นวางเท้าของเรา บ้านที่ท่านสร้างไว้สำหรับข้าพเจ้าอยู่ที่ไหน และที่พำนักของเราอยู่ที่ไหน เพราะสิ่งเหล่านั้นซึ่งข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นด้วยมือทั้งสิ้นและบรรดาสิ่งเหล่านั้น นิรันดรกล่าวว่าสิ่งต่างๆ ได้เป็นไปแล้ว แต่สำหรับคนนี้ ข้าพเจ้าจะมองดูผู้ที่ขัดสนและมีจิตใจที่สำนึกผิด และตัวสั้นเพราะพระวณะของเรา!” (อิสยาห์ . 66:1, 2)

จุดเริ่มต้นของปัญญาคือการยำเกรงพระเจ้า ต่อไป เราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพ กลัว สันตะเทือน ก่อนพระวณะที่ได้รับการลดใจจากสวรรค์ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ!

ทุกวันนี้ผู้คนพูดว่า “ฉันรู้ว่าพระคัมภีร์บอกอย่างนั้น แต่นี่เป็นวิธีที่ฉันมอง!” คุณเหมือนผู้คนที่ไม่ได้กลัวที่จะใช้ผิด ตีความ บิดเบือน และบิดเบือนพระวณะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจริงๆ! ผู้คนไม่เคารพถ้อยคำที่ได้รับการลดใจจากพระเจ้าอย่างแท้จริง!

นั่นเป็นเหตุผลที่หลายคนไม่เข้าใจพระคัมภีร์!

คุณสามารถเข้าใจพระคัมภีร์และคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลได้ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มกลัวและเคารพสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวจริงๆ! อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “มนุษย์ปวงชนไม่ได้รับสิ่งที่เป็นพระวิญญาณของพระเจ้า เพราะพวกเขาเป็นความโง่เขลาสำหรับเขา เขาจะไม่รู้จักพวกเขาเพราะพวกเขาเข้าใจทางวิญญาณ (1 โครินธ์ 2:14) สาวกของพระเยซูคริสต์ ไม่เข้าใจคำอุปมาที่ง่ายที่สุดที่พระเยซูทรงสอนพวกเขาเป็นการส่วนตัว อย่างไรก็ตาม หลังจากที่พวกเขากลับใจใหม่ หลังจากที่พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้ว พวกเขาเข้าใจ! เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะเกิดความกลัว พระเจ้า เชื้อพึงพระเจ้า กลับใจใหม่ และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้ (อ่านคู่มือฟรี
การกลับใจที่แท้จริงคืออะไร?) ดังนั้น ศึกษาพระคัมภีร์ของคุณ อธิษฐานขอให้พระเจ้าประทาน เชื่อฟัง
ถ่อมตน ขอมัจฉาน ทำให้คุณรู้สึกรำเริงพระคำของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ คุณไม่สามารถทำได้ ชีวิตของคุณ
อนาคตของคุณอยู่ในความเสี่ยง!

